

Chuẩn bị bề mặt:	<p>Bề mặt trước khi thi công phải được vệ sinh đúng yêu cầu, các mảng ba-vớ hoặc bụi bẩn, rong rêu, nấm mốc phải được loại bỏ hoàn toàn bằng những biện pháp thích hợp. Đặc biệt, nếu bề mặt bị nhiễm dầu, nhớt, mỡ phải được xử lý triệt để trước khi thi công BestTile CE075.</p> <p>Nên làm ẩm bề mặt trước khi thi công ít nhất 05 phút.</p>
Trộn:	<p>Dùng một thùng sạch có dung tích thích hợp, cho lượng nước trộn tương ứng vào trước, cho cần khuấy có tốc độ 300 ÷ 400 vòng/phút chạy đều và tiếp tục cho từ từ lượng BestTile CE075 cần thiết vào trộn cho đến khi đồng nhất. Thời gian trộn thông thường khoảng 5 phút kể từ lúc kết thúc việc cho BestTile CE075 vào nước. Tuy nhiên, tùy theo điều kiện cụ thể để quyết định thời gian trộn thích hợp nhằm đảm bảo hỗn hợp đồng nhất, không bị vón cục.</p>
Thi công:	<p>Dùng bàn chà sắt hoặc plastic có răng cưa thích hợp để trét đều hỗn hợp BestTile CE075 lên diện tích bề mặt cần dán gạch. Công tác dán gạch được tiến hành từ dưới lên trên theo hàng ngang. Dùng búa cao su và các dụng cụ thích hợp khác để chỉnh sửa vị trí viên gạch theo ý muốn.</p> <p>Thời gian cho phép thi công và chỉnh sửa có thể kéo dài đến 30 phút kể từ lúc trộn BestTile CE075 với nước. Tuy nhiên, điều này phụ thuộc rất nhiều vào điều kiện nhiệt độ môi trường, tình trạng làm ẩm bề mặt...</p> <p>Lưu ý:</p> <p>Thời gian thi công và chỉnh sửa không được kéo dài quá 60 phút kể từ lúc trộn. Không thêm bất cứ vật liệu nào khác vào BestTile CE075 khi sử dụng (ngoại trừ nước trộn). Không sử dụng phần vật liệu đã quá thời gian cho phép thi công.</p>
Vệ sinh:	<p>Vệ sinh dụng cụ, thiết bị thi công ngay sau khi hoàn tất công việc và trước khi vật liệu đóng rắn bằng nước sạch và xả phòng. Khi vật liệu đóng rắn, chỉ vệ sinh bằng các biện pháp cơ học thích hợp.</p>
An toàn:	<p>BestTile CE075 không thuộc loại độc hại, nguy hiểm. Tuy nhiên, BestTile CE075 có tính kiềm như các sản phẩm có chứa xi măng thông thường khác nên có thể gây dị ứng da khi tiếp xúc lâu. Cần mang găng tay, khẩu trang, kính bảo hộ khi sử dụng sản phẩm. Trong trường hợp bị rơi vào mắt, mũi, miệng rửa ngay bằng nước sạch nhiều lần trước khi đến cơ quan y tế nơi gần nhất để được điều trị kịp thời và đúng phương pháp.</p>
Miễn trừ:	<p><i>Các thông tin kỹ thuật và hướng dẫn thi công trong các tài liệu của BESTMIX dựa trên sự hiểu biết và kinh nghiệm thực tế của chúng tôi. Các thông tin ở đây chỉ nêu lên bản chất chung do đó người sử dụng sản phẩm này phải thí nghiệm xem sản phẩm có phù hợp với mục đích thi công của mình không. BESTMIX có quyền thay đổi đặc tính sản phẩm của mình, người sử dụng phải luôn tham khảo tài liệu kỹ thuật mới nhất của sản phẩm.</i></p>